

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดช่วงสั้นแข็งค่าหลังสถานการณ์ในปท.เริ่มนิ่ง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เริ่มทรงตัว หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือน เมื่อวานนี้ โดยดีลเลอร์ คาดว่า ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองโดยรวมที่ยังสงบ น่าจะช่วยให้เงินบาทฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้น

*แหล่งข่าวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. นัดประชุมคณะที่ปรึกษา คสช. ในวันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการแบ่งงานความรับผิดชอบ

*ขณะที่วานนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คสช. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ระบุว่า ใน 2 สัปดาห์ น่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้แรงหนุนจากการขายปอนด์ และการอ่อนค่าลงอีกของยูโร

*แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเยน ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 11 เดือน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลดความน่าสนใจของดอลลาร์

*ความเห็นจากนายมาร์ติน วิล ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) ไม่สามารถสกัดการร่วงลงของเงินปอนด์ได้ โดยเขากล่าวว่า บีโออีควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้ แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ

*ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะดำเนินนโยบายบางอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยูโรร่วงลงในช่วงที่ผ่านมา และผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 48 คน โดยรอยเตอร์ พบว่า ส่วนใหญ่คาดว่า อีซีบีจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจนติดลบ ในการประชุมสัปดาห์หน้า

*ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นดิ่งลงในเดือนเม.ย. ในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 54 จาก การทรุดตัวของยอดขายรถยนต์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสัญญาณแรก ที่บ่งชี้ว่า ผู้บริโภคลดการซื้อสินค้า หลังจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.657 บาท

*08.36 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.68/70 จาก 32.69/71 เมื่อวาน ขณะที่ไม่ offshore อยู่ที่ 32.68/72 จาก 32.69/71 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.70/75 จาก 101.83 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3597/99 จาก 1.3589 เมื่อวาน

"flows ซื้อ(ดอลลาร์) จากต่างชาติ จาก importers ยังมีอยู่ แต่คิดว่า น่าจะเริ่มเบาลงแล้ว เพราะสถานการณ์ในประเทศก็เริ่มดีขึ้น หลังจากมีการตั้งทีมที่ปรึกษา มีการกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นออกมา คิดว่าช่วงสั้นๆ เงินบาทน่าจะกลับมาแข็งค่า ได้บ้าง เพราะดอลลาร์เองก็เริ่มชะลอเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้เริ่มทรงตัวได้ หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือน ที่บริเวณ 32.70 โดยสถานการณ์การเมืองโดยรวม ที่ยังค่อนข้างจะสงบ และ ความคืบหน้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่มีออกมาเรื่อยๆ อีกทั้งการพักตัวของดอลลาร์ในช่วงสั้น น่าจะทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้บ้างในวันนี้
ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.75 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 32.65

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้